

“การบินไทย-ททท. พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีที่ท่องเที่ยววิถีไทย”



บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “การบินไทย-ททท.พาน้องท่องฟ้า ทัศนศึกษาปีที่ท่องเที่ยววิถีไทย” เนื่องในโอกาสที่การบินไทยและ ททท. ดำเนินกิจกรรมครบรอบปีที่ 55 ในปี 2558 โดยนำเยาวชนจากภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 100 คน เดินทางด้วยเที่ยวบินของการบินไทยจากเชียงใหม่และภูเก็ตมายังกรุงเทพฯ เพื่อเยี่ยมชมโรงซ่อมเครื่องบิน (Hangar) ฝ่ายช่างการบินไทย ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมถึงทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558

การบินไทย ในฐานะสายการบินแห่งชาติตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม จึงสนับสนุนเยาวชนให้ได้เปิดโลกทัศน์ มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยเครื่องบินในโครงการ การบินไทย พาน้องท่องฟ้า ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 และนับเป็นครั้งแรกที่ร่วมกับ ททท. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ นอกห้องเรียน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเลือกประกอบอาชีพ และเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

พนักงานไอวีแอลช่วยมอบรอยยิ้มให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม



บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความห่วงใยสังคมด้วยจัดกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เพื่อจัดแฟ้มข้อมูลผู้ป่วยให้กับเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ผู้กำลังรอการรักษา ไอวีแอลสนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเนื่องจากเด็กผู้พิการจะได้รับการรักษาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย พนักงานทุกคนที่ร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในครั้งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้กับเด็กไทย

สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 2



สถานี ส่งความสุข จากชาวบีทีเอสกรุ๊ปฯ ครั้งที่ 2 โครงการ CSR หลักของ กลุ่มบริษัทบีทีเอส ได้ ไปสร้างความสุขให้กับเด็กนักเรียน และชาวบ้าน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ อำเภอสว่างสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยคุณกิติรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ได้นำ คณะกรรมการ และผู้บริหาร พร้อมพนักงานจิตอาสา ไปส่งมอบ อาคารเรียน สำหรับเด็กอนุบาลที่ได้สร้างขึ้นใหม่มูลค่า 4 ล้านบาท ให้กับ ร้อยตำรวจเอก สัมฤทธิ์ อุ่ณมี ครูใหญ่โรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์ และพันตำรวจเอกสมชาย สุวจสุวรรณ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 เป็นผู้รับมอบ โดยมี ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้ง ปลุกต้น พยุง และต้นมะม่วง ไว้ที่หน้าโรงเรียน โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 145 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 11 คน เป็นโรงเรียน ที่ขาดแคลน สื่อการเรียนการสอน และ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ถูกหลักอนามัย

ในงานได้มีคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทบีทีเอสไปร่วมด้วย อาทิ คร.อมร จันทรสุมบูรณ์ อ.เจริญ วรรณะสิน คุณรังสิน กฤตลักษณ์ คุณมารุต อรรถไกลวัลลวที รศ. จารุพร ไวยนันท์ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กและ ชาวบ้าน รวมทั้งแจกกระเป๋าเป้ ชุดยา กระปุกออมสิน ชุดวอร์ม และเสื้อกีฬา ให้กับนักเรียน และแจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านซึ่งภายในบรรจุ ข้าวสาร ปลา กระป๋อง น้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช และยาสามัญประจำบ้านอีกด้วย

ราชบุรีโฮลดิ้งนำจิตอาสาสร้างโป่งเทียม โครงการ “อย่างเท้าเยือนถิ่น ถิ่นโป่งดินให้สัตว์ป่า”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี นำพนักงานจิตอาสาบริษัทกว่า 60 คน สร้างโป่งเทียมจำนวน 15 แห่ง ภายใต้โครงการ “อย่างเท้าเยือนถิ่น ถิ่นโป่งดินให้สัตว์ป่า” เพื่อเพิ่มพูนแหล่งแร่ธาตุอาหารให้แก่สัตว์ป่า ก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ และหล่อเลี้ยงป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางการท่องเที่ยวของอาเซียน เมื่อปี 2546 และเตรียมขึ้นทะเบียนสู่การเป็นมรดกโลก

โครงการ “อย่างเท้าเยือนถิ่น ถิ่นโป่งดินให้สัตว์ป่า” เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การอนุรักษ์แหล่งน้ำ การส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แก่เครือข่ายผู้นำชุมชนและเยาวชน รวมถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ภายใต้แนวคิด “สัตว์อยู่ดีธรรมชาติอยู่ได้ และคนเราก็จะอยู่อย่างมีความสุข” ผนวกกับความต้องการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโป่งดินซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุตามธรรมชาติของสัตว์ป่ามีไม่เพียงพอต่อจำนวนสัตว์ป่าที่อาศัยในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี อันเนื่องมาจากป่าไม้และระบบนิเวศเสื่อมโทรมลง ทำให้สัตว์ป่าออกมาทำลายและกัดกินพืชไร่ของชาวบ้านเสียหาย

บริษัทฯ จึงผนึกกำลังจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างเท้าเข้าป่าลึกเพื่อสร้างโป่งเทียมด้วยการลงแรงขุดดินเป็นหลุม ทบก้อนแร่ธาตุให้ละเอียด จากนั้นนำไปคลุกเคล้ากับดิน ตามด้วยผสมเกลือแกงปั่นลงไป และรดน้ำให้ทั่วเป็นชั้นตอนสุดท้าย ซึ่งบริเวณที่จัดทำโป่งเทียมนั้นต้องเป็นทางที่สัตว์ป่าเดินทางผ่านเพื่อไปหาอาหารหรือแหล่งน้ำ ด้วยมุ่งหวังว่าการสร้างโป่งเทียมทั้ง 15 แห่งครั้งนี้จะช่วยเติมเต็มแหล่งแร่ธาตุอาหารให้แก่สัตว์ป่า ลดการออกมารบกวนพืชผลการเกษตรของชาวบ้านและคืนความสมดุลให้สัตว์ป่าอิงอาศัยกับป่าไม้เช่นเดิม ที่สำคัญยิ่งจะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการให้ การบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และเห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าให้เกิดขึ้นในจิตใจของพนักงานจิตอาสาทุกคน



ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

csrclub@lca.or.th